



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๑๔

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๕๕ ปีที่ ๓๐
ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ ปรับห้องสมุด กทม.-บ้านหนังสือเป็น “Co-Learning Space” สอดคล้องวิถีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
- ❖ กทม.ขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-เตรียมประเมินผลจัดทำแผนรองรับระยะที่สอง

❖ ปรับห้องสมุด กทม.-บ้านหนังสือเป็น “Co-Learning Space” สอดคล้องวิถีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

นายสมบุรณ์ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวกรณีประชาชนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานห้องสมุด กทม. ตามหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมือง (บ้านหนังสือชุมชน) ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ใช้บริการน้อยมาก บางแห่งไม่มีผู้ใช้บริการเป็นเวลาหลายปี แต่ยังคงเปิดให้บริการว่าบ้านหนังสือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กที่ กทม.ได้จัดตั้งขึ้นในชุมชนต่าง ๆ จำนวน ๑๕๒ แห่ง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าได้สะดวก ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานเขตพื้นที่ที่บ้านหนังสือตั้งอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม กทม.มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด กทม. และบ้านหนังสือชุมชน เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในยุคดิจิทัล โดยปรับปรุงการให้บริการจากเดิมที่บริการหนังสือสำหรับการอ่านเพียงอย่างเดียว เพิ่มเติมให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) และปรับพื้นที่บ้านหนังสือให้เป็น “Co-Learning Space” คือ เป็นสถานที่สร้างสรรค์ ศึกษาหาความรู้ ทำการบ้าน ทบทวนบทเรียน ทำงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะ พูดคุย เสวนา เป็นต้น

❖ กทม.ขยายกลุ่ม ...

❖ กทม.ขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-เตรียมประเมินผลจัดทำแผนรองรับระยะที่สอง
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตในกรุงเทพฯ
มีจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ค่อนข้างน้อยกว่า สำนักการแพทย์มีแนวทางการปรับกลยุทธ์และวิธีการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมติคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยขยายการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรังที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ - ๕๙ ปี
๑๐ เดือน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๖ เขตเสี่ยง แต่มาบริการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกเหนือจากพื้นที่ ๖ เขต
ทั้งในสังกัด กทม. และสังกัดอื่น ตลอดจนขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่
กรุงเทพฯ ทั้งหมด ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์นัดหมายผู้ป่วยที่มีรายชื่อในระบบ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนล่วงหน้า
ผ่านทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายผ่าน Line official “หมอพร้อม” นอกจากนี้ ยังมีแผนให้บริการวัคซีนในเชิงรุก
ให้ครอบคลุมพื้นที่และได้จำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
ของโรคโควิด-๑๙ โดยมีการประเมินผลการดำเนินการในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มี.ค.๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ
แผนรองรับการให้บริการวัคซีนระยะที่สองในเดือน เม.ย.๖๔ ต่อไป

* * * * *

=====

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน
สวนสาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน ๔ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่
จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๕ ใน
วัน และเวลาราชการ

=====

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร